





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p>	
<p>วิสัยทัศน์ 'รพ.สมศักดิ์ เทพสุทิน'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รพ.สร. เผยถึงความคืบหน้านโยบายสำคัญ ได้แก่ กฎหมายกัญชาเพื่อการแพทย์ เน้นควบคุมการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ห้ามใช้เพื่อสันทนาการ โดยร่างกฎหมายอยู่ในชั้นกฤษฎีกา, 30 รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชน นำร่อง "ตู้หัวใจ" ให้บริการแพทย์ทางไกล ลดความแออัดในโรงพยาบาล ตั้งเป้าหมายทั่วประเทศในปี 2567, ปรับระบบจ่ายยาผู้ป่วยบัตรทอง ตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาโรคเล็กน้อยที่ร้านขายยาสามารถจ่ายยาได้, ลดโรค NCDs มุ่งลดป่วย และเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ผ่านการรณรงค์ "นับคาร์บ" ควบคู่กับความรู้เรื่องโปรตีน ไขมัน และการออกกำลังกาย ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน และลดภาระงบประมาณด้านสาธารณสุข</p>	
<p>ผ่าจบ สร.1.72แสนล.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- ส่องปัญหาสาธารณสุขไทย กับความพร้อมในการบริหารจัดการด้านสุขภาพของคนไทย ทั้งการจัดสรรงบประมาณ การบูรณาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย การรณรงค์ป้องกัน รักษาผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs การป้องกัน ปร่าบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด บริการด้านสุขภาพ ฯลฯ หลังปี 68 ใช้งบประมาณกว่า 1.72 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากมองภาพรวมการจัดสรรงบประมาณในระบบสาธารณสุขของไทยจะพบว่า กระจุกกระจายและมีความทับซ้อนอยู่ในหลายภาคส่วน ดังเช่น แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ,แผนงานบูรณาการป้องกัน ปร่าบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด, แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล, แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เป็นต้น</p> <p>อีกข้อกังวลที่ต้องจับตามอง กรณีที่ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สรส. กล่าวถึงระบบสุขภาพของประเทศไทยในขณะนี้และในอนาคตว่า กำลังเผชิญกับภาวะคุกคามอยู่ 2 เรื่องที่สำคัญที่ต้องการการแก้ไขและหากบริหารจัดการไม่ดีประเทศอาจจะมีล้มละลายได้ เรื่องแรก คือ สถานการณ์ผู้สูงอายุที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และ 2.ปัญหาทางสุขภาพที่เปลี่ยนจากระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ เป็น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่จะกลายเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกไตต่อไป ซึ่งหากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จะกระทบกับระบบสุขภาพทั้งหมด</p>	
<p>งบประมาณสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รพ.สร. ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช. ได้พิจารณาข้อเสนอ การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค NCDs โดย อสม. ร่วมกับหน่วยบริการ/เครือข่ายสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยบอร์ด สปสช. เห็นชอบในข้อเสนอซึ่งมีรายละเอียดสำคัญคือการปรับกลไกงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตาม 5 กิจกรรม ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ได้แก่ 1. บริการคัดกรองสุขภาพ 2. การให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3. บริการอาสาสมัครประจำครอบครัว 4. บริการเยี่ยมบ้าน ติดตามร่วมกับเจ้าหน้าที่ 5. บริการรณรงค์กิจกรรมสุขภาพในชุมชน</p> <p>นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอในประเด็นกรอบวงเงินในการดำเนินการโดยอนุมัติกรอบวงเงินไม่เกิน 1,016.40 ล้านบาท โดยจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริง สำหรับ (ร่าง) Service Package สำหรับ อสม. ประกอบด้วยค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับ อสม. เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดันแบบพกพา เครื่องวัดความเค็ม เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้วพร้อมแผ่นตรวจสายวัดรอบเอว ไม่เกินชุดละ 5,800 บาท เป็นวงเงิน 435.82 ล้านบาท และสนับสนุนค่าบริการ Internet ที่ใช้ในการดำเนินงานสำหรับอสม. วงเงิน 580.58 ล้านบาท (ครอบคลุมงบประมาณปี 2568 จำนวน 10 เดือน) และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาปรับจากงบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคพื้นฐาน ไปเป็นงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ระดับประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปเห็นชอบในนโยบายและหลักการรวมถึงงบประมาณ แต่ต้องไปทำการบ้านและรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ มติชน) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ มติชน)</p> <p>-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ ขอเพิ่มกรอบเงินอุดหนุนของจังหวัด จาก 20 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท ในจังหวัดที่ผู้ว่าฯ ประกาศเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 6 จังหวัด คือ จ.นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส นอกจากนี้ ครม.เห็นชอบใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567 โดยจะช่วยเหลือในอัตราเดียวคือ 9,000 บาททุกครัวเรือน จากเดิมในพื้นที่ 57 จังหวัด จะเพิ่มอีก 16 จังหวัด วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการเร่งด่วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) , เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, innnews, เนชั่นออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-นางสาวศศิภา วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ตามที่ได้ประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีฝนระลอกสองตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 5 ธ.ค. นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากความห่วงใยไปยังกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุในพื้นที่ประสบภัยที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ามีอยู่ 18,648 ราย โดยในจำนวนนี้มีหญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยโรคไตที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจำนวน 299 ราย ซึ่งหากเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลที่เสี่ยงน้ำท่วม จะมีการเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัย ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.ติดตามอาการและให้การดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยา จะใช้แนวทางเดียวกับการดูแลพี่น้องภาคเหนือ โดยเน้นย้ำให้ลดขั้นตอนเอกสารและเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p> <p>-น.ส.ตรีศรา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เผย รมว.สธ. ห่วงสุขภาพจิตผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5 จังหวัดชายแดนใต้ ทีมหลังพบสถิติผู้ป่วยหลายรายมีความเครียดสูง มีภาวะซึมเศร้า โดยผู้รับผิดชอบด้านสุขภาพจิตและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ได้ออกปฏิบัติการจำนวน 27 ทีม คัดกรองสุขภาพจิต 4,745 ราย พบเครียดสูง จำนวน 31 ราย มีภาวะซึมเศร้า 15 ราย มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 2 ราย ทุกรายได้รับการช่วยเหลือส่งต่อตามระบบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, เนชั่นออนไลน์ , กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-นายเดโชศิคม ขาวทอง รมว.สธ. กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ขณะนี้ได้ทุเลาลงไปเยอะมากแล้ว ส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรี ทำไม่ถึงยังไม่ลงพื้นที่ภาคใต้สักที ตนมองว่า ครม.สัญจร ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ และมีแผนการประชุมไว้ล่วงหน้า รวมถึงนายกรัฐมนตรีก็มีกิจกรรมทั้งก่อนและหลัง ครม.สัญจร ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ซึ่งก็มีแผนพื้นที่ทั้งสองจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมก่อนภาคใต้ แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีนงอนใจ ได้ส่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายท่านลงไป ส่วนตัวท่านก็โทรศัพท์มาโดยตรงกำชับให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ และได้ส่งส่วนราชการต่างๆ ทุกกระทรวงทบวงกรมให้ช่วยเหลือประชาชน ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าการที่นายกรัฐมนตรีมีแผนลงพื้นที่เมื่อไหร่ แต่เชื่อว่าจะลงอย่างแน่นอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>-นพ.ศักดิ์ อธิภาชน์ รองปลัด สธ.และโฆษก สธ. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมใน 6 จังหวัดภาคใต้ ว่า ขณะนี้ยังมีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบรวม 132 แห่ง สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ 42 แห่ง เปิดบริการบางส่วน 8 แห่ง และปิดบริการ 82 แห่ง ส่วนใหญ่เป็น รพ.สต. ส่วน รพช.ที่ได้รับผลกระทบ 9 แห่ง แบ่งเป็น สงขลา 4 แห่ง คือ รพ.สมเด็จฯ นาทวี รพ.จะนะ รพ.เทพา รพ.สะเดา และปัตตานี 5 แห่ง คือ รพ.โคกโพธิ์ รพ.ยะหริ่ง รพ.ทุ่งยางแดง รพ.หนองจิก และ รพ.แม่ลาน ซึ่งก่อนหน้านี้ปัตตานีต้องปิดบริการ 4 แห่ง หลังเร่งดำเนินการฟื้นฟู ล่าสุดสามารถกลับมาเปิดบริการได้แล้ว 3 แห่ง รวมเปิดบริการได้ 8 แห่ง เหลือ รพ.หนองจิกเพียงแห่งเดียว ที่ยังต้องปิดบริการ แต่ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนแทน 2 จุด ในรอบวันที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย จากนราธิวาส 1 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 2 ขวบ จากการจมน้ำ และอีก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>1 ราย ที่สงขลา จากการถูกไฟฟ้าชอร์ต ซึ่งต้องขอย้ายพ่อแม่ผู้ปกครองให้ระมัดระวังบุตรหลานโดยเฉพาะเด็กเล็กไม่ให้คลาดสายตา และห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาด เพราะอาจพลัดตกน้ำหรือถูกน้ำพัดไปได้ รวมขณะนี้เสียชีวิตสะสม 27 ราย บาดเจ็บสะสม 37 ราย ไม่มีผู้สูญหาย</p> <p>สำหรับการดูแลช่วยเหลือประชาชน มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงในยะลา นราธิวาส สงขลา และปัตตานี รวม 489 แห่ง รองรับได้ 66,800 ราย มีผู้เข้าพักเพิ่มขึ้นเป็น 40,768 ราย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 134 ทีม ดูแลประชาชนรวม 129,840 ราย และดูแลกลุ่มเปราะบาง 18,648 ราย แยกเป็น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 1,355 ราย ผู้พิการ 4,043 ราย ผู้สูงอายุ 9,096 ราย ผู้ป่วยฟอกไตและจิตเวช 3,957 ราย และหญิงตั้งครรภ์ 197 ราย โดยช่วงเช้าวันนี้ รพ.ปัตตานี ได้ออกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ในการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์คลอดบุตรพร้อมส่งต่อทั้งแม่และลูกไปยังโรงพยาบาลด้วยความปลอดภัย</p> <p>ส่วนทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) 132 ทีม ออกประเมินสุขภาพจิตประชาชนรวม 8,860 ราย พบมีภาวะเครียดสูง 29 ราย ได้ให้คำแนะนำดูแลเบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนยารักษา ná กัดเท้า 2,680 หลอด และยาชุดช่วยเหลือผู้ประสพภัย 5,650 ชุด ส่วนการเฝ้าระวังโรคติดต่อทั้งไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคปอดอักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วง โรคหัด และโรคไอกรน ยังไม่พบสัญญาณการเกิดโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย ระบุทีม SEHRT ทุกระดับ เร่งลงพื้นที่จังหวัดประสพภัยภาคใต้ เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน และเตรียมความพร้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุน ชุดเราสะอาด (V-Clean) จำนวน 500 ชุด สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค สามารถใช้น้ำได้อย่างปลอดภัยช่วงน้ำท่วม และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและเวชภัณฑ์ยา ได้แก่ ชุดดูแลสุขอนามัย (Sanitation tool kit) จำนวน 40 ชุด ส้วมกระดาษ จำนวน 240 ชุด ชุดยาสามัญสำหรับผู้ประสพภัย จำนวน 550 ชุด พร้อมถุงดำสำหรับจัดการขยะ จำนวน 541 ชุด สารส้ม 1 กิโลกรัม จำนวน 401 ชุด โซดาไฟ 1 กิโลกรัม จำนวน 135 ชุด ปูนขาว 100 กรัม จำนวน 94 ขวด หยดทิพย์ (คลอรีนน้ำ 2 เปอร์เซ็นต์) 0.32 จำนวน 79 ขวด รวมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองสำหรับประชาชนในภาวะน้ำท่วม</p>	
<p>ยกระดับ รพ.ปลวกแดง 2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ , เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า สป.สธ. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) รับผิดชอบการดำเนินโครงการยกระดับ รพ.ปลวกแดง 2 ให้มีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และมีมาตรฐาน รพ.คู่สัญญาของประกันสังคม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการคัดเลือกเอกชน ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการ ในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศ EEC Track ซึ่งกำหนดให้ สป.สธ.ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ ดำเนินการรับฟังความเห็นจากภาคเอกชน เพื่อนำความเห็นดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนของโครงการต่อไป ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย</p>	2
<p>โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, isranews, PPTV)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 – 30 พ.ย. 2567 ผู้ป่วยรายใหม่รักษาในรพ. 516 ราย เฉลี่ย 74 รายต่อวัน เสียชีวิต 5 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 82 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 38 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- สำนักข่าว Fox News รายงานระบุว่า คณะอนุกรรมการพิเศษในสภาองเกรสของสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานสรุปเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2567 เกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 โดยหลังจากสืบสวนนาน 2 ปี ต้นตอของไวรัสน่าจะมาจากห้องทดลองแห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่นของจีน รวมถึงไวรัสมีลักษณะทางชีววิทยาที่ไม่พบในธรรมชาติ และข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ติดเชื้อทั้งหมดเกิดจากการสัมผัสมนุษย์เพียงครั้งเดียว เมื่อวัดจากการวัดทางวิทยาศาสตร์เกือบทั้งหมด หากมีหลักฐานว่ามีต้นกำเนิดจากธรรมชาติ หลักฐานดังกล่าวคงจะปรากฏออกมาแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต โพสต์เปิดรายงานของคณะอนุกรรมการว่าด้วยการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา ในคณะกมธ.กำกับดูแลและความรับผิดชอบ(Committee On Oversight and Accountability) สภาผู้แทนราษฎร สหรัฐอเมริกา ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2024 ซีเควิด-19 มีแนวโน้มมาจากห้องทดลอง รัฐบาลอเมริกันอนุมัติฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน ไม่ฟังคำเตือนถึงอันตราย คำสั่งฉีดวัคซีนไม่มีหลักวิทยาศาสตร์สนับสนุน ละเลยภูมิคุ้มกันที่เกิดตามธรรมชาติ เพื่อบังคับฉีดวัคซีน ไม่แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชน รวมถึงล้มเหลวในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ</p>	
<p>หุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, pptvhd, newtv, thaipbs, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การให้ยาเคมีบำบัดเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งนี้ กรมการแพทย์มีหุ่นยนต์เคมีบำบัดในสังกัด จำนวน 3 เครื่อง ได้แก่ รพ.มะเร็งอุดรธานี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาวัตถุกรรมหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัด สามารถผสมยาเคมีบำบัดได้ 24 ชนิด หุ่นยนต์มีความแม่นยำในการเตรียมยา ซึ่งเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยที่คิดค้นโดยคนไทย เพื่อคนไทย สามารถลดการนำเข้าเครื่องมือราคาแพงได้ และมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่าเครื่องมือที่นำเข้าจากต่างประเทศและเป็นต้นแบบการส่งยาเคมีบำบัดไปสู่โรงพยาบาลใกล้เคียงในเขตสุขภาพที่ 8</p>	
<p>MOU ดูแลการโฆษณาสินค้าและบริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, thaitodaynews, hfocus)</p> <p>- พญ.นงนุช ภัทรอนันตนาพร รองอธิบดีกรมอนามัย เผย กสทช. กรมอนามัย ร่วมกับ 10 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการกำกับดูแลการโฆษณาสินค้าและบริการ การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือการดำเนินการในลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อจัดการโฆษณาไม่เป็นธรรม และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมกำกับโฆษณาสินค้าบริการ ผลิตภัณฑ์สุขภาพเอาเปรียบผู้บริโภค หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ควบคุมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค</p>	
<p>พัฒนานักส่งเสริมสุขภาพคนพิการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thaipr, newswit)</p> <p>- นพ.ปกรณม์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ เผย กรมอนามัย ร่วมกับ สสส. และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักส่งเสริมสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายวัยทำงาน (4 ภาค) ประจำภาคเหนือ โดยใช้หลักสูตร "13 ชม. สุขภาพดี มีไว้ใช้." เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการคนพิการ เสริมความรู้ ปรับพฤติกรรมสุขภาพ และสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานสุขภาพคนพิการ พร้อมวางแผนลงพื้นที่ต่อยอดสู่ศูนย์ต้นแบบ</p>	
<p>การตรวจหาเชื้อริกเก็ตเซีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย กรมฯ ได้พัฒนาการตรวจหาเชื้อ ริกเก็ตเซีย สาเหตุของโรคไข้รากสาดใหญ่หรือ สดรีบไทฟัส ด้วยเทคนิคเรียลไทม์พีซีอาร์ ที่มีความไวและความจำเพาะสูง รู้ผลภายใน 5 ชั่วโมง โดยพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2568 เพื่อรองรับรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้น และช่วยให้การรักษาทันที่ที่ โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มริกเก็ตเซีย ชื่อ โอเรียนเทีย ซูซูกามูชิ มีตัวไรอ่อนเป็นพาหะ พบในพื้นที่ป่า ทุ่งหญ้า ผู้ติดเชื้อมีไข้ แผลบวมสีดํา และเสี่ยงเสียชีวิต แนะนำสวมเสื้อผ้ามิดชิด ใช้สารไล่แมลง หลีกเลี่ยงนั่งพื้นดิน หลังเที่ยวป่าให้ทำความสะอาดร่างกายทันที หากมีไข้รับพบแพทย์ แจ้งประวัติเสี่ยง</p>	
<p>สมุนไพรไทยดูแลสุขภาพ 'ลดน้ำตาลในเลือด'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- ดร.บุษราภรณ์ ธนสีลังกูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ความรู้ว่า กลุ่มสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด ในทางการแพทย์แผนไทยหรือภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่จะมีรสออกไปทางขมเย็น อย่างแรกคือ มะระขี้นก ตำลึง กระเทียม ผักเชียงดา ขมิ้นชัน และชะพลู ช่วยควบคุมและลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยสามารถนำมาประกอบเมนูได้หลากหลาย รวมถึง เตยหอม มีสารสำคัญช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ ซึ่งสามารถนำมาทำเป็นชา เป็นเครื่องดื่มได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สปสช. มอบของขวัญปีใหม่ให้ ปชช.</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, The coverage, Hfocus, Ch3, Thai PBS, Mcot, posttoday)</p> <p>- บอร์ด สปสช. ได้มีการอนุมัติของขวัญปีใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้า 7 แพ็คเกจ ประกอบด้วย 1. สำหรับหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด จะมีการฝากครรภ์ คัดกรองดาวน์ซินโดรม วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน 2. เด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี การคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน การคัดกรองโรคทางพันธุกรรม 3. เด็กโตจนถึงวัยรุ่น 6-24 ปี มีการคัดกรองพัฒนาการเด็ก คัดกรองซิฟิลิส แวนตา วัคซีน HPV 4. ผู้ใหญ่ 24 ถึง 59 ปี เจาะเลือดตรวจน้ำตาล ไขมัน ตรวจไวรัสตับอักเสบบี ซี คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจแมมโมแกรมสำหรับหญิง 40 ปีขึ้นไป 5. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง คัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 6. ชุดตรวจคัดกรองด้วยตนเอง เช่น มะเร็งปากมดลูก เอชไอวี มะเร็งท่อน้ำดี 7. สายด่วนและสุขภาพจิต นอกจากนี้ยังเห็นชอบข้อเสนอของ สปสช. ในเรื่องการป้องกันโรค NCDs เป็นการทํางานควบคู่กับกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>วันคนพิการสากล</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักอิศรา, The coverage)</p> <p>- นพ. จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า วันคนพิการสากล ตรงกับวันที่ 3 ธ.ค. ของทุกปี ในปี 2567 รมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “ส่งเสริมการเป็นผู้นำคนพิการ เพื่ออนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืน” (Amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future) เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนากองทุนบัตรทองสู่ความครอบคลุมบริการที่จำเป็นเพื่อคนพิการ พร้อมเผย ปี 66 มีคนพิการในระบบบัตรทองสะสม 1.13 ล้านคน รับบริการดูแลสุขภาพ 3.8 ล้านครั้ง รับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 3.4 หมื่นชิ้น</p>	
<p>ผลกระทบใบส่งตัวสิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- หลังจากวานนี้ บอร์ด สปสช. มีมติให้ประชาชนไม่ต้องไปเอาใบส่งตัวแบบกระดาษ จะปรับมาใช้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และจะมีกฎหมาย 5 ฉบับรองรับ โดยรมว.สธ. ย้ำว่าถ้าผู้ให้บริการไม่ทำตามจะดำเนินคดี ล่าสุดได้สอบถามไปยังตัวแทนคลินิกชุมชนอบอุ่นและประชาชนรับผลกระทบใบส่งตัวบัตรทอง กทม. ส่วนใหญ่ไม่มั่นใจ จะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ รอความชัดเจนแนวทางปฏิบัติจาก สปสช.</p>	
<p>ผลศึกษาประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. แถลงผลการศึกษาคำแนะนำโครงการประยุกต์และทดสอบประสิทธิภาพของระบบดูแลผู้สูงอายุอาศัยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัยด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือการศึกษา "MTEC Well-living systems" นวัตกรรม AI ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง พร้อมขยายผลต่อยอดรองรับสังคมสูงวัย โดยมีตัวแทนอาสาสมัครร่วมทดสอบการใช้ในโครงการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งานจริง โดย สวรส. ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่ทีมวิจัยเอ็มเทค สวทช. ในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยคณะวิจัยได้มีการติดตั้งต้นแบบที่ที่พักอาศัยเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 2 เดือน มีการติดตามสัมภาษณ์ผลการใช้งานและทำการปรับปรุงระบบในระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง ผลการทดสอบพบว่า "MTEC Well-living systems" สามารถช่วยลดภาระของผู้ดูแล พร้อมสร้างความอุ่นใจให้แก่ทั้งผู้สูงอายุและครอบครัวได้</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>- สวรส. สนับสนุนโครงการวิจัยรูปแบบการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ห้องปฏิบัติการบริหารส่วนจังหวัด โดยรศ.ดร. อธิษฐาน สุทธิพงษ์ประชา หัวหน้าโครงการ วิจัยฯ สะท้อนถึงผลศึกษาที่พบว่า การถ่ายโอน รพ.สต. ที่เกิดขึ้น ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิได้ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนการกิจนี้ ยังคงมีอุปสรรคและข้อจำกัดในบางพื้นที่ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงทำให้ภารกิจดังกล่าวทำไม่ได้ไม่สำเร็จ หรือทำให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เต็มประสิทธิภาพจากการถ่ายโอนนี้ จึงนำไปสู่การจัดตั้งโครงการวิจัยดังกล่าว เพื่อให้เกิดความรู้อันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ และช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ชัดเจน โครงการวิจัยนี้ได้จัดทำคู่มือแนว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทางการสร้าง จัดการ และพัฒนาเครือข่ายการให้บริการประชาชนด้านสุขภาพปฐมภูมิตามทฤษฎีการจัดการเครือข่ายและเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งแต่ละพื้นที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย</p> <p>ทั้งนี้ พบปัญหาที่ "จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข" ดังนี้ 1.รัฐบาลควรพิจารณาระบบเงินอุดหนุนเป็นกรณีเฉพาะให้แก่พื้นที่ เช่น อบจ. ขนาดเล็ก ที่มีงบประมาณน้อย และมีการรับถ่ายโอน รพ.สต. หลายแห่ง, 2.หน่วยบริหารส่วนกลางควรเน้นการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันกฎหมาย นโยบาย ให้มีผลในทางปฏิบัติ, 3.หน่วยบริหารส่วนกลางควรใช้กลไกมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยของรัฐมาช่วยสำหรับการพัฒนาและยกระดับการทำวิจัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งเน้นพัฒนาศักยภาพหน่วยบริหารส่วนภูมิภาคให้มีภาวะผู้นำ รวมทั้งบูรณาการและสร้างเครือข่าย ในฐานะ "พี่เลี้ยงให้ อบท." ที่มีประสิทธิภาพ</p>	
<p><u>นวัตกรรมแผ่นเจลสมุนไพรแปะแก้ปวด</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, The News, The Bangkok times)</p> <p>- อบจ.พิจิตร ลงพื้นที่ติดตามงานแพทย์แผนไทยของ รพ.สต.ห่อไกร อ.บางมูลนาก ซึ่งเป็น รพ.สต.ที่อยู่ในสังกัดของ อบจ.พิจิตร โดยมี น.ส.ศิริกานต์ โรทิม แพทย์แผนไทย รพ.สต.ห่อไกร ได้สาธิตการใช้นวัตกรรมแผ่นเจลสมุนไพรแปะแก้ปวด ที่ได้คิดค้นขึ้นเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ โดยมีสรรพคุณ แก้อาการปวดเข่า ข้อเข่าฝืด บรรเทาอาการของโรคลมจับโปงเข่า หรือ โรคข้อเข่าเสื่อม ส่วนผสมของเจลแผ่นแปะ เป็นยาสมุนไพรตำรับยาทาพระเสี้ยน ตำรับโอสถพระนารายณ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งมีสรรพคุณแก้โรคลมต่างๆ เช่น ลมจับโปง ลมอัมพาต ลมตะคริว และอาการปวดเมื่อยต่างๆ มีงานวิจัยศึกษาประสิทธิผลเบื้องต้นของยาทาพระเสี้ยนในการบรรเทาอาการปวดเข่า ทำให้ความสามารถในการใช้งานของข้อเข่าดีขึ้น และเพิ่มการเคลื่อนไหวของหัวเข่าได้เป็นอย่างดี ส่วนวิธีการใช้แผ่นเจลสมุนไพรแปะแก้ปวดเข่า ทำได้ง่ายๆเพียงลอกแถบกาวยอก แล้วแปะบริเวณข้อเข่าที่มีอาการปวด แปะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที แล้วแกะออก อาการปวดก็จะบรรเทาลง</p> <p>ด้าน คุณยายละมัย เนตรชาย และ คุณยายบังอร เข้มรักษ์ อายุกว่า 70 ปี ยืนยันว่าใช้ได้ผลจริงๆ โดย รพ.สต.ห่อไกร ก็ได้มีการเก็บข้อมูลในผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน ที่เข้าร่วมโครงการใช้แผ่นเจลสมุนไพรแปะแก้ปวดพบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.33% และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 33.33%</p>	
<p><u>จังหวัดเลย สอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-นพ.ชาญชัย บุญอยู่ นพ.สสจ.เลย มอบหมายให้ นางนวลลออ พุทธิสิมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเลย ลงพื้นที่สอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียน ยางระเบิดทำให้รถพลิกคว่ำพนักงานดูแลนักเรียน 1 คน เสียชีวิต พบว่าผู้เสียชีวิตโดยสารด้านหน้ารถ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รถไม่มี พรบ. ยางรถใช้ยางเก่าที่ระบุปีผลิตของยางรถไม่ได้ ขณะเกิดเหตุพบว่ายางรถระเบิด 3 เส้น ทำให้รถพลิกคว่ำ ผู้โดยสาร 1 คน ท้องกระแทกตัวรถ อีก 5 คน บาดเจ็บเล็กน้อย ด้านการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน พบว่า หน่วยกู้ชีพระดับพื้นฐานนำส่งผู้ป่วยหนักสีแดงโดยไม่ขอเปลี่ยนถ่ายหน่วยกู้ชีพระดับสูง ทำให้การดูแลไม่เหมาะสมขณะนำส่ง ขอให้ทุกภาคส่วนประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง คาเดเข็มขัดนิรภัย 100% จัดทำ พ.ร.บ./ต่อภาษี เพื่อคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนในการเฝ้าระวังกรณีเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต</p>	
<p><u>“โรคไข้ดิน” ระบาด สธ.กาฬสินธุ์ เผยดับแล้ว 3</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, thetiger)</p> <p>-นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ เตือนโรคอันตรายของเกษตรกร “โรคไข้ดิน” (โรคเมลิออยด์) ซึ่งเป็นโรค ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุจะอยู่ในดิน ในน้ำ และสัตว์เลี้ยง ระยะหลังพบผู้ป่วยมากกว่าโรคฉี่หนู โดยเฉพาะในปี 2567 นี้ ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์พบผู้ป่วยมากถึง 120 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ซึ่งพบผู้ป่วยมากที่สุดในพื้นที่ อ.เมือง และพื้นที่รอบลำน้ำปาว เช่น อ.ยางตลาด อ.ห้วยเม็ก นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ อ.นามน อ.ห้วยผึ้ง อ.สมเด็จ และอ.เขาวงอีกด้วย</p>	
<p><u>ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดจอมคีรีนาคพรต</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-น.ส.ชุตติพร เสขัง รก.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง วัดจอมคีรีนาคพรต รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (สปร.) เพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยเน้นนโยบายใกล้บ้านใกล้ใจ ลดความแออัดจากโรงพยาบาลแม่ข่ายหวังช่วยประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รัฐสภาไทย' แถลงผลประชุมรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิก วางแนวเพิ่มงบบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก)</p> <p>-นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา แถลงข่าวภายหลังพิธีปิดการประชุม รัฐสภาภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลก ว่า การประชุมลุล่วงไปด้วยความสำเร็จ บรรลุผลตามที่มุ่งหมายไว้ทุกประการ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญของภูมิภาค ในการยกระดับความพร้อมของภาครัฐสภา เพื่อร่วมสนับสนุนระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต ตลอดจนการประกันการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงสำหรับทุกคน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นภูมิภาคที่มีระบบสาธารณสุขที่มีความมั่นคงยั่งยืน เป็นธรรม เพื่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน โดยผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ จะได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 150 ในเดือนเม.ย. 2568 ที่ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน</p>	
<p>ไทยเตรียมขึ้นภาษี Vat จาก 7%</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ข่าวหุ้น, ประชาชาติธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, การเงิน การธนาคารออนไลน์, ประชาชาติธุรกิจ, สปริงนิวส์, เนชั่นออนไลน์)</p> <p>-นายพิชัย ชุมหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีประเทศ โดยปัจจุบันการจัดเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) วันนี้อยู่ที่ระดับ 7% โดยเว้นจากกฎหมายที่ระบุให้เก็บได้ถึง 10% ขณะที่ทั่วโลกจัดเก็บภาษี Vat เฉลี่ยสูงถึง 15-25% นั่นแปลว่า วันนี้อยู่ที่ระดับต่ำกว่าที่ควรอยู่ ทั้งนี้ สำหรับภาษีบริโภค เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่อยากบอกว่า หากเก็บสูงขึ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนรายได้น้อยอยู่รอด โดยช่องว่างระหว่างรายได้คนรวยและคนจนจะลดลง เพราะจะนำรายได้เข้ากองกลาง และนำมาส่งผ่านให้คนรายได้น้อยผ่านมาตรการต่างๆ เช่น สาธารณสุข ที่อยู่อาศัย การศึกษา และการรักษาพยาบาล</p>	
<p>ค่ารักษาพยาบาลในเอเชียสูงขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-จากผลการสำรวจแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกล่าสุดจาก วิลลิส ทาวเวอร์ส วัตสัน (Willis Tower Watson - WTW) บริษัทที่ปรึกษา โบรกเกอร์ และโซลูชันชั้นนำระดับโลก คาดการณ์ว่าค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น 14.2% ในปี 2568 ลดลงเล็กน้อยจาก 15.2% ในปีนี้ แต่ยังคงสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ 1.2% อย่างมาก ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาและนวัตกรรมทางการแพทย์มีความก้าวหน้ามากขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ความท้าทายเหล่านี้ต้องการการตอบสนองร่วมกัน ทั้งจากฝั่งของผู้บริโภค ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และผู้กำหนดนโยบาย ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นและคุ้มค่ามากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้</p>	
<p>สถิติโลกบริโภคบะหมี่ของ โยงเศรษฐกิจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ ชกไม่มีมุม</p> <p>-มีรายงานจากสมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลก ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนด้านคุณภาพการผลิตและการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และมักจะมีการเปิดตัวข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นระยะๆ เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก ล่าสุดมีการจัดอันดับ 15 ประเทศ ที่บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุดในโลกในรอบปีที่แล้ว โดยอันดับ 1 คือ จีนและเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง 42,200 ล้านซองต่อปี ส่วนประเทศไทย อยู่อันดับ 9 บริโภค 4,000 ล้านซองต่อปี ทั้งนี้ มีค่าเตือนจากสาธารณสุขให้ระวังการเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง หัวใจทำงานหนัก เสี่ยงหัวใจวาย รวมทั้งปัญหาในด้านคุณค่าทางโภชนาการด้วย คงต้องเลือกดูยี่ห้อที่มีคุณภาพ ลดการเติมผงปรุงรส ไม่ควรเทแบบหมดซอง รวมทั้งควรใส่เนื้อสัตว์หรือผักลงไป เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร</p>	
<p>'กิลเลียด' จ่อไฟเขียว ขายวัคซีนต้าน HIV ใน 120 ประเทศยากจน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- บริษัท กิลเลียด (Gilead) ผู้พัฒนายารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) เตรียมที่จะอนุญาตให้จำหน่ายวัคซีน Lenacapavir ในรูปแบบที่มีราคาถูกลงและวางจำหน่ายแบบยาสามัญในประเทศยากจน 120 ประเทศ ซึ่งมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีสูง ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแคริบเบียน แต่ไม่ได้วางจำหน่ายในประเทศแถบลาตินอเมริกา ทำให้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เกิดความกังวลว่าโลกกำลังพลาดโอกาสสำคัญในการยุติการแพร่ระบาดของโรคนี้หรือไม่ การศึกษาพบว่าวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้หญิงได้ถึง 100% และสำหรับกลุ่มผู้ชายก็มีประสิทธิภาพดีรองลงมาเช่นกัน โดยวัคซีนดังกล่าวต้องมีการเข้ารับการฉีดปีละ 2 ครั้ง</p>	
<p>ยุโรปดันงดสูบบุหรี่ที่สาธารณะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ชาติสมาชิกสหภาพยุโรป 27 ประเทศ มีแผนผลักดันข้อแนะนำห้ามสูบบุหรี่ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เช่นห้ามสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่กลางแจ้ง อย่างในสนามเด็กเล่น และระเบียงร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีผลผูกพัน เพราะนโยบายด้านสาธารณสุขเป็นกิจการภายในของแต่ละประเทศสมาชิก แต่ก็บ่งชี้ถึงนโยบายที่สามารถดำเนินการเพื่อลดการป่วยและเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่</p>	
<p>คองโกพบประชาชนเสียชีวิตด้วยโรคไม่ทราบชนิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- คีอาร์คองโก (DR Congo) ยืนยันว่าเมื่อพฤศจิกายน ที่ผ่านมา พบประชาชน จำนวน 143 คน เสียชีวิตจากการล้มป่วยโรคไม่ทราบชนิด ในจังหวัดควางโก ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยผู้ป่วยโรคชนิดนี้ มีอาการลักษณะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ มีไข้สูง และปวดศีรษะรุนแรง ขณะเดียวกัน นักระบาดวิทยาของคีอาร์คองโก เตือนว่า เด็กและสตรี มีความเสี่ยงที่จะล้มป่วยโรคดังกล่าว</p> <p>ด้าน โฆษกขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ได้รับการแจ้งเตือนถึงการแพร่ระบาดของโรคชนิดนี้แล้ว ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา และกำลังทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขของคีอาร์คองโก เพื่อดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับโรคดังกล่าว</p>	